

Quảng Phú ngày 19 tháng 8 năm 2024

## THƯ CẢM ƠN

Ngày xưa các em tự hào về mái trường, hôm nay nhà trường tự hào về các em!

Kính gửi: BTC Hội khóa năm 2001 – 2004 cùng toàn thể cựu Học sinh niên khóa 2001 - 2004 đã về tham dự kỉ niệm 20 năm “Trở về thanh xuân” ngày 28/7/2024 tại Trường THPT Lê Hữu Trác.

Đại diện cho trường THPT Lê Hữu Trác và quý Thầy giáo, Cô giáo từng dạy các em gửi lời cảm ơn sâu sắc và tình cảm chân thành thắm nghĩa thầy trò đến tất cả các em niên khóa 2001-2004!

1.Chúng tôi, những người làm nghề dạy học ý thức sâu sắc rằng “người thầy, người cô không tự vỗ ngực tự khen mình giỏi mà nhờ sự trưởng thành và thành công của học trò để tự hào”. Vậy nên, sự trở về của các em - đã giúp chúng tôi yêu nghề hơn, có trách nhiệm với bài giảng, với học sinh đang và sẽ học tại trường. Sự trở về kèm theo những lời Tri ân, những tình cảm các em dành cho mái trường, thầy cô làm cho chúng tôi xúc động, hạnh phúc và niềm vui được nhân lên nhiều lần mà những bộn bề lo toan thường nhật khó có được!

2.Hai mươi năm, thời gian chưa quá dài nhưng cũng đủ cho đứa trẻ sơ sinh trưởng thành; 20 mùa cà phê ra hoa đơm trái... mà chỉ có 1 ngày để hàn huyên, tâm sự, chia sẻ. Chắc chắn các em cũng nhận ra những hạn chế, và chúng tôi - những người thầy người cô thấy còn nhiều thiếu sót với các em trong việc đón tiếp, sẻ chia, chào hỏi, nói chuyện, chụp ảnh, hỏi về cuộc sống đến từng các em... Thôi nhé, “chín bỏ làm mười”, nghĩa thầy - trò làm sao cho đủ, hãy giữ lại những tình cảm, hình ảnh, và nụ cười đẹp nhất nhé các em; thầy cô lại trở về với nghề “gõ đầu trẻ” còn các em tiếp tục với công việc bấy lâu nay và những dự định mới.

3.Chúng tôi cảm ơn các em đã tiết kiệm chi tiêu để làm Quỹ khuyến học cho lớp đàn con, em học tại trường 11.250.000(*mười một triệu hai trăm năm mươi ngàn đồng*), và nhà trường hứa sẽ trao tận tay cho những học sinh nghèo vượt khó. Chúng tôi - những người thầy, người cô trực tiếp gieo mầm tri thức vẫn hằng ngày chứng kiến nhiều mảnh đời bất hạnh, bé mọn với mong muốn được đến trường mà cũng rất khó nên rất cảm kích tấm lòng thành này của các em. Dù biết rằng nhà nước đã hỗ trợ rất nhiều, giáo viên trường cũng đã đóng góp cho quỹ khuyến học nhưng địa bàn tuyển sinh của trường có những vùng còn quá nhiều khó khăn nên những đồng tiền khuyến học, khuyến tài này của các em chúng tôi rất quý. Một lần nữa, thay mặt các em đang học tại trường, tôi cảm ơn tấm lòng vàng này bằng sự chân thành của một người giáo viên!

4.Nếu được và không phiền, các em có thể duy trì quỹ khuyến học, khuyến tài của khóa 2001 - 2004 này để hàng năm có những suất quà hỗ trợ các em thì rất tốt!

5.Nhà trường luôn mở rộng cổng trường đón chào các em về liên hệ công tác, thăm trường...

Kính chúc gia đình nhỏ, gia đình lớn các em dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, thành công trong lao động, học tập và cuộc sống./.

Trân trọng kính chào!  
**PHÓ HIỆU TRƯỞNG**

**Phạm Long Hồ**